



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง สอบราคาโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

.....  
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการสอบราคาโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า ๓/๑๐/๒๔ ข้อ ๑.๒.๑ ประเภทอาคาร ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารหอประชุม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองผือ ตำบลหนองหว่า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายไว้ ๔๗๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- จ้างเหมาปรับปรุงอาคารหอประชุมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองผือ ตำบลหนองหว่า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเงิน ๓๔๖,๓๐๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๓๔๖,๓๐๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือผู้มีอาชีพรับจ้าง งานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

การดูสถานที่ก่อสร้างให้เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นซองสอบราคา จะต้องไปดูสถานที่ด้วยตนเองโดยถือว่าผู้ยื่นซองสอบราคาได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงานจะนำมาอ้างพ้นจากความผิด ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้

กำหนดให้ผู้ยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๖ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๖-๐๒๑๗ ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง สำหรับการขอซื้อเอกสารและแบบแปลนการสอบราคาจ้างต้องเป็นผู้มีอำนาจของ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตามกฎหมายหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจโดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันมาขอรับ/ซื้อเอกสารรายละเอียดแบบแปลนการสอบราคาด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสำเริง แหยมกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา